

กิจกรรม ก. Guide to Research คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร.

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 4 สิงหาคม 2562
เวลา 15.00 น. - 17.00 น. ณ ห้อง CB2308
อาคารเรียนรวม 2 คณะได้จัดกิจกรรม ก.
Guide to Research โดยมี ผศ.ดร.บัณฑิต
วรรณภา วิทยากร ประจำการเสวนา การการ
ประชุมนี้มีหัวข้อการสนทนา ได้แก่



ไกด์ การเรียนแผน ก. คืออะไร? เป็นการ
อธิบายการทำวิจัย และขั้นตอนโดยคร่าวๆ ของ
งานวิจัยที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ลำดับต่อมา
ไกด์ 3 กลุ่มวิจัยหลัก แต่ละกลุ่ม สนใจงานวิจัยด้าน
ไหน? โดยอาจารย์ตัวแทน lab วิจัยอธิบายข้อมูลของ
งานวิจัยในแต่ละ Lab ซึ่งการทำวิจัยแต่ละเรื่อง/
หัวข้อสามารถผนวกรวมกันทั้ง 3 lab ได้



ไกด์ เสวนาประสบการณ์วิจัยของพี่ๆ ผู้รักงานวิจัย
(จริงๆ) คณะได้เชิญศิษย์เก่า 3 คน ได้แก่ คุณปริศญาณ์ สุตา
สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ ปัจจุบันเป็น นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตร
วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร. คุณ
ภาคภูมิ อิทธิรัตนะโกมล สำเร็จการศึกษาในปริญญาโท
หลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจุบันทำงานที่ การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย และ คุณ สุพัตรา สุทธิประภา สำเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตร ระบบสารสนเทศทาง

ธุรกิจ ปัจจุบันทำงานที่บริษัท Kasikorn Business Technology Group. โดยมี ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วรรณ
ผู้ดำเนินการเสวนา จากการเล่าประสบการณ์ ของ ศิษย์เก่า นี้ มองเห็นภาพว่า การทำวิจัยที่คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ แม้จะมีความลำบากในการทำวิจัย แต่ยังมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือ เมื่อนักศึกษาต้องการ
สอบถามสามารถนัดหมายได้ตลอดการศึกษา และผู้เสวนาทั้ง 3 มีประสบการณ์และมีมุมมองที่ดีในระหว่างการเข้า
ร่วมประชุมวิชาการ รวมทั้งโอกาสที่ดีที่เกิดขึ้นหลังจากจบปริญญาโทด้วยวิทยานิพนธ์ นอกจากนั้น หลังจากสำเร็จ
การศึกษาแล้ว ยังมีโอกาสในการเข้าทำงานที่มีภาษีที่ดีในสายงานที่แข็งแกร่งและเป็นที่ต้องการของบริษัทด้วย

ต่อจากนั้น ผศ.ดร.บัณฑิต วรรณานาภา นำเข้าสู่ โทด์ ถ้ามามากก็ตอบได้ และ โทด์ เงินทุนสนับสนุนการวิจัย และ โอกาสดีๆ ที่จะผ่านเข้ามา โดยในการเข้า การศึกษาวิจัย แผน ก วิทยานิพนธ์ นักศึกษาสามารถขอรับทุนยกเว้นหน่วย กิตในภาคการศึกษาที่ 4 มีเงื่อนไข ว่า การวิจัยที่ศึกษาในภาคการศึกษาที่ 3 สอบผ่านหัวข้อการวิจัยในระดับดี จึงจะ ได้รับทุน นอกจากนี้ คณะฯ มี โครงการวิจัยที่มีทุนสนับสนุนให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการวิจัย โดยขึ้นกับดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา



ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมใน กิจกรรม ก.Guide to Research สามารถชมภาพดังต่อไปนี้